



ข่าวประชาสัมพันธ์

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

114 สุขุมวิท 23 แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110 โทรศัพท์ 0-2649-5005 ภายใน 5666

โทรศัพท์/โทรสาร 0-2258-0311

ข่าวจากสำนักข่าวกรมประชาสัมพันธ์ ฉบับประจำวันที 25 เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ.2552 หน้า

ศูนย์สารสนเทศและการประชาสัมพันธ์ ได้จัดระบบข่าวสื่อสิ่งพิมพ์ สนใจดูที่ได้ <http://news.swu.ac.th/newsclips/>

แนะแนวทางเลือกหนังสือเรียน มีกรรมการที่หลากหลาย ระบุชัด จุดอ่อนราชการไทย กฎระเบียบข้อของถูกสุด ทำให้ ขาดโอกาสได้ของดีมีคุณภาพ

รศ.ดร.องอาจ นัยพัฒน์ คณบดีคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (มศว) เปิดเผยว่าการเลือกตำรา หนังสือเพื่อให้นักเรียนได้เรียนเป็นแบบเรียนต้องมีความโปร่งใส มีการประเมินที่ต้องชัดเจนไม่ว่าจะเป็นเรื่องราคา ความถูกต้องครบถ้วนในเนื้อหา ความทันสมัย เนื้อหาสาระต้องเข้าถึงเด็กในแต่ละช่วงชั้นได้ หน่วยงานใดหรือโรงเรียนใดที่ ต้องสั่งซื้อหนังสือเรียน โดยเฉพาะโรงเรียนที่มีอิสระในการเลือกซื้อหนังสือ อย่างโรงเรียนเอกชน โรงเรียนสาธิตที่สังกัดอยู่ในคณะศึกษาศาสตร์ คุรุศาสตร์ในมหาวิทยาลัยต่างๆ โรงเรียนนานาชาติ ต้องมีคณะกรรมการวิชาการของโรงเรียนในการเลือกซื้อหนังสือ และต้องมีความโปร่งใส เห็นประโยชน์ ส่วนรวมเห็นประโยชน์ของนักเรียนเป็นหลัก แม้กระทั่งศธ.เองที่ต้องสั่งหนังสือให้นักเรียนทั้ง ประเทศได้เรียน ควรจะมีความหลากหลายของกรรมการในการเลือกซื้อหนังสือ จุดอ่อนของ การเลือกซื้อหรือประมูลหนังสือเพื่อให้นักเรียนในระดับต่างๆ ได้เรียนนั้น สังคมไทยในทุกระดับยัง ใช้วิธีประมูลจากบริษัท หรือสำนักพิมพ์ที่มีราคาต่ำสุด ซึ่งหนังสือที่มีราคาต่ำสุดก็ไม่ได้หมายถึงว่า จะต้องเป็นหนังสือที่มีคุณภาพ การคัดเลือกจากราคาจึงไม่ใช่แนวทางที่ดีที่สุดในการเลือกซื้อ หนังสือให้เด็กได้เรียน ข้อจำกัดในการคัดเลือกหนังสือโดยใช้ราคาต่ำสุดเป็นตัวตั้งนี้ ทำให้ คณะกรรมการที่คัดเลือกหนังสือรู้สึกอึดอัดอย่างมาก เพราะไม่สามารถเลือกซื้อหนังสือที่มีคุณภาพ ดีกว่าและราคาสูงกว่าได้เพราะเกรงจะถูกตรวจสอบ

"ผมคิดว่าจุดอ่อนตรงนี้น่าจะมีการวิเคราะห์กฎเกณฑ์การเลือกหนังสือโดย ผู้ทรงคุณวุฒิ ปัญหาการกระจายอำนาจไปสู่เขตพื้นที่ต่างๆ คณะกรรมการการศึกษามี อำนาจในการเลือกซื้อวัสดุ อุปกรณ์การเรียน ตำราหนังสือเรียน คนจำนวนมากกลัวกัน มากเรื่องการจัดซื้อจัดจ้าง และแน่นอนว่าระบบราชการกำหนดให้เลือกซื้อของทุกอย่างที่ มีราคาถูกที่สุด ผมว่ากฎเกณฑ์การซื้อของถูกที่ระบบราชการได้กำหนดขึ้นมาี้ควรจะ มี การปรับปรุงและช่วยกันทำความเข้าใจกันใหม่ การซื้อของด้วยความถูกต้องตาม กฎระเบียบราชการที่กำหนดให้ซื้อของถูกที่สุดนั้น บ่อยครั้งเราได้ของที่ใช้การไม่ได้ ของ ไม่มีคุณภาพ มันน่าหนักใจอย่างมาก ถือเป็นกฎเกณฑ์ที่สร้างปัญหาอย่างมาก ครั้นจะซื้อ ของดีมีคุณภาพแต่ราคาสูงกว่า ก็กลัวจะถูกตรวจสอบ เป็นโจทย์ที่หน่วยงานราชการทุก หน่วยงานต้องร่วมกันแก้ไข ตลอดถึงศธ.เองก็ต้องเร่งสัมมนาและหาทางแก้ไขในเรื่องนี้ โดยด่วน"